

Số: 871/KH-PGDĐT

Hòa Bình, ngày 29 tháng 9 năm 2015

KẾ HOẠCH

Phát hiện, tuyển chọn, bồi dưỡng và tổ chức thi chọn học sinh giỏi trong các trường trung học cơ sở trên địa bàn huyện Hòa Bình

Căn cứ kế hoạch số 1165/KH-SGDĐT ngày 19 tháng 9 năm 2012 của Sở GD-ĐT Bạc Liêu về việc phát hiện, tuyển chọn, bồi dưỡng và tổ chức thi học sinh năng khiếu, học sinh giỏi trong các trường phổ thông trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu, Phòng GD-ĐT Hòa Bình xây dựng kế hoạch phát hiện, tuyển chọn, bồi dưỡng và tổ chức thi chọn học sinh giỏi trong các trường trung học cơ sở như sau:

I. Sự cần thiết phải thay đổi, chấn chỉnh việc phát hiện, tuyển chọn để bồi dưỡng và tổ chức thi chọn học sinh giỏi (HSG) cấp THCS

Trong thời gian qua, việc tổ chức thi chọn HSG cấp THCS của huyện Hòa Bình đã đạt được những kết quả khá tích cực. Tuy nhiên, do công tác quản lý chỉ đạo, phát hiện, tuyển chọn, bồi dưỡng HSG trên địa bàn huyện chưa được quan tâm, tổ chức một cách đồng bộ, có hệ thống và thiếu thường xuyên; đặc biệt là ở các đơn vị, trường học hiện vẫn còn không ít cán bộ giáo viên chưa thực sự nỗ lực tham gia, cống hiến trong công tác, chậm cập nhật, đổi mới phương pháp, nội dung bồi dưỡng HSG và một bộ phận khá đông học sinh chưa tự giác tự nghiên cứu, rèn luyện kiến thức, kỹ năng trong suốt quá trình học tập, phương pháp học tập thụ động. Nguồn kinh phí từ ngân sách nhà nước không đáp ứng cho nhu cầu triển khai các hoạt động bồi dưỡng HSG nhưng việc huy động các nguồn lực đóng góp, hỗ trợ trong xã hội lại không được quan tâm khai thác và phát huy đúng mức,... nên thành tích đạt được không ổn định, thậm chí ở một số lĩnh vực, bộ môn còn có biểu hiện tụt hậu, hiệu quả giáo dục đạt được chưa ngang tầm với yêu cầu bồi dưỡng nhân tài và đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao ở huyện Hòa Bình.

Xuất phát từ thực tế nêu trên, Phòng GD-ĐT thống nhất chỉ đạo công tác phát hiện, tuyển chọn, bồi dưỡng và tổ chức thi chọn HSG trong các trường THCS trên địa bàn huyện theo định hướng chủ yếu như các nội dung dưới đây.

II. Nội dung kế hoạch phát hiện, tuyển chọn, bồi dưỡng và tổ chức thi chọn HSG trong các trường phổ thông

1. Đối tượng, phạm vi, khởi điểm và cách thức triển khai công tác phát hiện, tổ chức quản lý và bồi dưỡng HSG

Đối tượng cần được phát hiện, tổ chức quản lý và bồi dưỡng HSG nêu trong Kế hoạch này chủ yếu là học sinh của các trường THCS do giáo viên bộ



